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  ผอ.สปข.๖ แจงวา ควรให อกค. เปนผูชี้แจงมูลเหตุ ปจจัยตาง ๆ ทําไมถึงทําดังนั้น 
จะไดขอยุติ 
  อกค. ชี้แจงวา ในการเบิกคาเชาที่พักของแตละกรม ที่กระทรวงการคลังเขาออกมา
ไดสอบถามเพ่ือน ๆ ทุกกรม สวนใหญก็จะมีปญหาแบบเดียวกับ กปส. และในทางปฏิบัติบางกรม
เขาก็เบิกไมเต็ม นอยกรมมากที่จะเบิก ๑,๐๐๐ บาท ที่เขาใหระดับตั้งแต ๑-๘ เบิก ๑,๐๐๐ บาท
เหมาจาย บางกรมเขาก็จาย ๕๐๐บาท/คน บางกรมก็ ๖๐๐ บาท/คน ๘๐๐ บาท/คนก็มี บางกรม
ก็ใหทําแบบ กปส. ก็มี คือดิฉันทําในนามของคณะกรรมการการกําหนดหลักเกณฑการเบิกจายคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการก็ไดหารือกัน คือ กปส. มีปญหาแบบนี้ สมมติวาเรากําหนดไป 
๖๐๐ บาท/คน ตามเงินที่เรามีอยู บางทีพนักงานขับรถเบิกไมได มีปญหาเดือดรอน คณะกรรมการฯ 
เลยคิดวา จะสูงจะต่ําไปก็เอาใบเสร็จมาแสดงก็แลวกัน แลวหลวงก็จายไปให จะดีไหม ตัดปญหา
ยุงยากคือ บางที่คาที่พักแพง คิดในแงนี้เพ่ือไมใหเกิดปญหา ที่นี้อาจจะกระทบกับระดับ ๙  อปส. 
ทานใหพิจารณาดวย คือ ระดับ ๙ จะไดเหมาจาย ๒,๒๐๐ บาท ในขณะที่เงินรายไดเราใชอยู    
ทุกวนันี้ อยาง สทท.๑๑ ก็มีปญหาคือวา ผอ.สทท.๑๑ ก็อยากใหทางคณะกรรมการฯปรับดวย ถา
สมมติวา เงินงบประมาณทานมีอยู ทานเบิก ๑,๐๐๐ บาท จนงบประมาณหมด ทานก็ไมมีเงินที่จะ
ซื้ออยางอ่ืน ทานก็จะตองมากระทบกับเงินรายไดคือ ขอใชทําอยางอ่ืนจากเงินรายได นี่คือสิ่งที่
กระทบและอีกจุดหนึ่งที่กระทบโดยตรงคือ ลูกจางที่จางเงินรายไดโดยตรงกระทบกับเงินรายไดโดยตรง
ใน ๑,๐๐๐ บาท ก็จึงเปนสาเหตุใหมีคณะกรรมการฯ พิจารณาเรื่องนี้ขึ้นมาใหทบทวน ทาง กคล. 
ทําไปก็ดวยความโปรงในสุจริต 
  ประธานฯ แจงสรุปแลวจะตองพิจารณา ที่ อกค. พยายามอธิบายคือวาไมอยากให
เบิกเต็มอัตรา ๑,๐๐๐ บาท แปลวา ไมตองเบิกถึง ๑,๐๐๐ บาทก็ได ความหมายเพื่อการประหยัด 
  อกค. ชี้แจงวา จะไปกระทบกับเงินรายไดของเรา และอีกอยางในกรมตางมาตรฐาน 
ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน สมมติวา ไปที่เดียวกัน ทําไมเธอเบิกได ๑,๐๐๐ บาท ฉันเบิกได ๕๐๐ 
บาท เบิกได ๖๐๐ บาท มันจะไมเปนมาตรฐานเดียวกันดวย 
  ผอ.สปข. ๖ แจงวา กรมไดมอบอํานาจใหผอ.สํานัก/กองแลว ไมวาจะเปนสวนกลาง
และสวนภูมิภาค และใหเงินไปดวย ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได ไมทราบวา อกค. เปนหวง 
เปนกังวลอะไรในสํานัก/กอง ที่เขาใชเงินอยู หากเขาใชเงินไมเพียงพอ เปนความรับผิดชอบของเขา 
ที่สํานัก/กอง นั้นจะตองรับผิดชอบคือประเด็นที่ ๑ ประเด็นที่ ๒ ขณะนี้ในตางจังหวัดไดมีการพูดกันวา 
ความไมเปนธรรมเกิดขึ้นในสังคม กปส. แลว ทําไมเอาระเบียบมาจับใหเหมือนกันดีกวามาใชคําวา 
ตางสถานะกัน คงตองหารือกันใหมในเรื่องนี้ มิฉะนั้นภาพของผูบริหารของ กปส. จะถูกขาราชการ 

/ระดับต่ํากวา. ....................... 
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ระดับต่ํากวามอง ผูบริหารระดับ ๙-๑๐ ก็ประหยัดอยูแลวในหลักการ เห็นวา อกค. ควรเรียน 
ชี้แจงหรือเปนขอพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  รปส. (นางอัจฉราฯ) แจงวา คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ ไดประชุมมีมาตรการใชเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง ในเมื่อเงินรายไดของเรา
ขาดแคลนอยู จริง ๆ แลวเราจะดําเนินการใหตรงตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวตอไป ในระเบียบ
วาระ ๖.๑ นี้จะขอชะลอไวกอน แลวคณะกรรมการฯ จะนํากลับไปประชุมพิจารณา แลวรีบรายงาน 
อปส. และสั่งการใชในตนเดือนกันยายน ๒๕๔๙ ตอไป คือทราบวา ปญหาจะตองเกิดขึ้นแนนอน 
ในเรื่องของมาตรฐานที่กําหนดไว ความจริงแลวที่ประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวางมาก 
และตองเคารพตอกฎกติกา ทาง กคล. ไดไปสํารวจเพื่อนบานมาหมดแลว ไมมีสวนงานไหนที่
เบิกตรงตามสิทธิ์ตรงนี้ ดวยเงื่อนไขที่วา เงินไมพอ แตความจริงก็ไดหาทางออกไววา ตามที่ 
ผอ.สปข.ตาง ๆ กลาว ทาง กปส. ก็ไดมีคําสั่งมอบอํานาจใหแก ผอ.สํานัก/กอง ในการที่บริหาร
จัดการในเรื่องเงินงบประมาณกับเงินรายไดอยูแลว จะมีบางสวนงานเทานั้นที่คอนขางที่จะฟุมเฟอย
คือปลอยและอนุญาตใหขาราชการหรือพนักงานในสังกัดของตนเองเดินทางบอยมาก จะเปน
มาตรการหนึ่งที่จะควบคุมกํากับตอไป คงจะตองกลั่นกรองจาํนวนคนใหรองรับสอดรับกับจํานวน
งานดวย จึงขออนุญาตวาจะรีบไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้งหนึ่ง และจะนํามา
รายงานใหทราบตอไป 
  ผอ.สปข.๔ แจงวา ถาหากวาวิกฤตของเราเกิดจากปญหาเรื่องของเงินรายได ทําไม
ไมกําหนดมาเฉพาะเรื่องเงินรายไดวาในกรณีที่งบประมาณไมพอ แลวไปใชเงินรายได ขอใหใช
อยางนี้เพราะวามันเปนเรื่องของเงินรายไดเราควรเอาเรื่องของเงินรายไดเปนหลัก 
  ผอ.สปข.๘ แจงวา เดิมครั้งที่เปนคณะทํางานครั้งแรก โดยมี รปส. (นางอัจฉราฯ) 
และ ผอ.สปข.๘ ที่เปนผูใหญ นอกนั้นเปนขาราชการระดับเล็ก ๆ ผอ.สปข. ทานอื่นกับ ผอ. สวท. 
ไมไดเขาประชุมครั้งแรก ไดทําความเห็นแยงก็ไมไดปรากฏเปนลายลักษณอักษร พอตอมาเขาที่
ประชุมใหญก็ใหความเห็นแยง ก็ไมไดปรากฏไว เพราะสิ่งนี้เปนอํานาจทางการปกครอง ซ่ึงจะตอง
ฟองรองทางศาลปกครอง หรือตองหารือกับกฤษฎีกา ไมใชหารือกับกรมบัญชีกลาง เพราะกรม
บัญชีกลางเขาทําอะไรเขาไมรับผิดชอบหรอกครับ เขาก็จะตอบมาเปนกลาง ๆ  อีกประเด็นหนึ่ง
แนวทางอยางที่ ผอ.สปข.๔ กลาว ในกรณีที่เราโอนเงินรายไดและงบประมาณไปใหแลว มีทางบริหาร 
จัดการที่ดีอยู ถาใชเงินไมเพียงพอ  ผมจะตองประชุมในสํานักเชิญขาราชการทั้งหมดทําบันทึกขอตกลง 
กับผม ในสํานักผมที่ไดรับการมอบอํานาจและลงนามยินยอมใหผมทั้งหมด ฉะนั้นในขณะนี้สิ่งที่เขา
ทําเบิกมา มีคนหลายคนโตผมมาบอกวา ที่แจงไปอยางนี้เขาจะขอเบิกเทานั้น ใหผมตอบโจกทใหได 

/ผมบอกวา .................. 
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ผมบอกวา จะตองเขาที่ประชุมในวันนี้ กราบเรียนวา ถาจะตองหารือขอใหหารือกับกฤษฎีกา 
  ประธานฯ แจงวา สรุปวาจะไปหารือหรือไม และที่ กคล. เสนอเขามาเปนระเบียบ
ใหมออกมาหรือเปลา หรือเปนเรื่องที่คณะกรรมการฯ คิดเอง 
  อกค. ชี้แจงวา ระเบียบที่กระทรวงการคลังเขาออกมาแลวทุกกระทรวง และที่ประชุม
ให กคล. ไปหารือกับกรมบัญชีกลางวาเงินเราไมมีเงินในการบริหารที่จะจายให จะสามารถที่จะทํา
ไดไหม เขาก็ตอบมาวา อยูในอํานาจของ อปส. และแตละกรมตาง ๆ เขาก็ไมไดใหเต็ม 
  น.ส.อัจฉรา ศิลปไชย ผูแทน อกร. แจงวา เรื่องนี้ไดตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ 
แลว จริง ๆ แลวเรื่องของการเบิกคาที่พักจะมีตัวหลักคือพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเบิกคาที่พัก 
แลวในพระราชกฤษฎีกานี้กําหนดอํานาจใหกับกระทรวงการคลังในการกําหนดหลักเกณฑของการ
เบิกคาที่พัก เพ่ือจะกําหนดรายละเอียดในเรื่องของจํานวนเงิน ซ่ึงเดิมก็จะมีวาให ๑,๖๐๐ บาท 
โดยตองมีใบเสร็จ ตอมาเมื่อมีการแกไขเปลี่ยนแปลง อํานาจตรงนี้ก็กําหนดใหเปนวา ระดับ ๘ ลงมา
เหมาจายได ๑,๐๐๐ บาท ระดับ ๙ ๒,๒๐๐ บาท แตวาระดับ ๑๐ ตองจายตามที่จายจริงไมเกิน 
๒,๕๐๐ บาท และตอทายของหลักเกณฑของกระทรวงการคลังกําหนดไววา ถาหากวาสวนราชการจะ
กําหนดเพิ่มจากหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดใหเปนดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการไดเมื่อ 
กปส. หารือกรมบัญชีกลางไปวา เราจะกําหนดหลักเกณฑใหต่ํากวาที่กระทรวงการคลังกําหนด ไดหรือไม 
กรมบัญชีกลางตอบมาวา ดูตามขอ ๕ ของพระราชกฤษฎีกา เขาบอกวาใหหัวหนาสวนราชการสามารถจะ
ใชอํานาจในการดุลพินิจเทาที่ประหยัด และจําเปน โดยตอบมาวา สามารถที่จะกําหนดต่ํากวา ซึ่ง
กรณีที่กรมบัญชีกลางตอบมานี้ไมนาจะเปนการตอบที่ถูกตอง เพราะในหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง
กําหนดตัวเองกําหนดไววาตองสูงกวาถึงจะสามารถที่จะเบิกไดโดยใชดุลพินิจ แตหากวา ต่ํากวาตัว
ระเบียบหรือกฎหมายไมไดรองรับอํานาจตรงนั้นเลย ฉะนั้นกรมบัญชีกลางก็ไมนาจะตอบมาในลักษณะ
แบบนี้ เพราะวาตอบมาอยางนี้เทากับคุณไปตัดสิทธิและสรางภาระใหกับตัวเจาหนาที่ ซึ่งหลักการ
ตอมาที่เขาแกไขตัวระเบียบนี้เขาใจวานาจะเปนการชวยเหลือขาราชการ เพราะคาเบี้ยเลี้ยง ไมพอ ซึ่ง
ถาจะไปดูก็คือหลักการและเหตผุลที่มีการแกไขพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ถึงเขาใจวา กรมบัญชีกลาง
ตอบไมนาจะถูก แลวกรมบัญชีกลางเองมีประวัติในการตอบผิดมาหลายครั้ง โดยเฉพาะในเรื่องของ
คาเชาที่พัก กรมบัญชีกลางแพคดีปกครองมามากแลว 
  ประธานฯ แจงวา เรื่องของการกําหนดหลักเกณฑต่ํากวานี้ไมเห็นนาจะเปนเรื่อง
ของกรมบัญชีกลาง มันนาจะเปนเรื่องของสวนราชการ หัวหนาสวนราชการมีอํานาจ 
  น.ส.อัจฉราฯ แจงวา กรมบัญชีกลางตีความผิด เพราะวาหากวาเทาที่จําเปนและ
ประหยัดนั้น ไมใชเปนการตัดตัวเงิน แตเทาที่จําเปนและประหยัดนาจะดูในเรื่องของภาระความ 

/จําเปน ..................... 
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จําเปน ยกตัวอยาง ถาหากขออนุมัติไป ๓ วัน ก็อาจจะตัดวาคุณจําเปนแค ๒ วันเทานั้นเอง หรือ
เจาหนาที่ไป ๕ คน คุณควรไป ๓ คน แตไมใชไปตัดเรื่องเงิน 
  อกช. เสนอวา เพ่ือจะไดมีขอยุติ กรมบัญชีกลางตอบมาวา คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ กปส. สามารถกําหนดไดตามความจําเปนและประหยัด ภายใตหลักเกณฑและอัตรา 
คาใชจายตามพระราชกฤษฎีกา พระราชกฤษฎีกาบอกวาเหมาจาย ๑,๐๐๐ บาท ที่เขาไมอยากได 
ใบเสร็จมันยุงยาก เหตุผลพระราชกฤษฎีกาตัวนี้ ยุงยากคุณเอาไปเลยเปนตน ทั้งนี้หัวหนาสวนราชการ
อาจออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารเงินงบประมาณ เพ่ือควบคุมคาใชจายประหยัดก็ได ตรงนี้  
นาจะนํามาเขาพิจารณาใหม ก็จะขอความกรุณาให กคล. แนบหนังสือของ กปส. ที่หารือไป นําเขา
พิจารณาดวยวา กปส. หารือไปวาอยางไร เขาถึงตอบมาอยางนี้ ถาหารือไปอยางไรเขาก็ตองตอบ
อยางนั้น แตมันจะตองอยูภายใตพระราชกฤษฎีกา เรื่องคาใชจายเดินทาง 
  ประธานฯ แจงวา เขาใจตรงกันวาจะตองนํามาพิจารณาใหม โดยที่คณะกรรมการฯ 
นี้จะไปหารือกันอีกครั้งหนึ่ง แลวกลับมาเขาสูที่ประชุมผูบริหารในเดือนหนา ขณะนี้ก็ยังไมใชตามนี้ 
ใหใชอยางเดิมไปกอน 

 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๔๙ ตามที่ไดแกไข โดยยกเวนวาระจรที่ ๖.๑ ใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑฯ 
นําไปพิจารณาใหม 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเน่ือง 

    ๓.๑ สรุปผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนโครงสราง 
                                           กรมประชาสัมพันธเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ 
            อกจ. รายงานวา ในคราวประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ 
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙  ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินงานเก่ียวกับการปรับ
เปลี่ยนโครงสรางกรมประชาสัมพันธเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ และมีมติใหยกเลิกคณะทํางาน
ประสานการดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณระหวางสํานักประชาสัมพันธเขต สถานีวิทยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ตามคําสั่งที่ ๓๖๔/๒๕๔๙  
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และแตงตั้งคณะทํางานชุดใหมตามคําสั่ง กปส. ที่ ๖๐๔/๒๕๔๙ 
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะทํางานพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ
แปรสภาพหนวยงานบริหารดานสื่อวิทยุและโทรทัศนเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ  (SDU) 
โดยมี รปส. (นายเผชิญฯ) เปนประธาน มีองคประกอบคือ ที่ปรึกษาฯ (นายจําลองฯ), 
ผอ.สปข.๑-๘, ผอ.สนผ., ผอ.สวท., ผอ.สทท.๑๑, ผ.สวท. อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช, ผ.สวท. 

/จันทบุรี .................. 



 
- ๑๕ - 

 

จันทบุรี, ผ.สวท.แพร, ผ.สวท.เชียงใหม, ผ.สทท.ภูเก็ต, ผ.สทท.ขอนแกน, ห.ฝบห.สวท., 
ห.ฝบห.สทท.๑๑ และ อกจ. เปนเลขานุการ เพ่ือพิจารณาการดําเนินงานของ สวท., สทท. และ 
สปข.๑-๘ ในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผานเพ่ือแปรสภาพเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ และรายงาน
ผลใหที่ประชุมรับทราบครั้งตอไป 

มติที่เก่ียวของ 
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ อนุมัติในหลักการใหมีการปรับเปลี่ยน
หนวยงานดานบริการของ กปส. ไปเปนหนวยงานบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ตามที่ ก.พ.ร. เสนอ   
 การดําเนินงาน 
  ๑. ผลการดําเนินงานของคณะทํางานพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ 
แปรสภาพหนวยงานบริหารดานสื่อวิทยุและโทรทัศนเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ซึ่งมี  
รปส. (นายเผชิญฯ) เปนประธาน 
          กปส. ไดมีคําส่ังที่ ๖๐๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ แตงตั้ง 
คณะทํางานพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการแปรสภาพหนวยงานบริหารดานสื่อวิทยุ
และโทรทัศนเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) มีองคประกอบตามมติที่ประชุมดังกลาวขางตน 
ซึ่งคณะทํางานไดประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ เพ่ือพิจารณาแนวทางแกปญหาอุปสรรค     
ที่เกิดขึ้นระหวาง สปข.๑-๘, สวท. และ สทท.๑๑ โดยไดกําหนดแนวทางดังนี้.- 
        ๑. ๑ เห็นชอบให สปข. กํากับดูแลดานการเงินและงบประมาณในปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ของ สวท. และ สทท.ภูมิภาค ตอไปกอน และมอบหมายให สวท., สทท. และ สคท.    
ที่ยังไมไดเปนหนวยเบิกจายสงเจาหนาที่ไปเรียนรูการปฏิบัติงานดานการเงินในระบบ GFMIS ที่ 
สปข.๑-๘ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมอบความรับผิดชอบดานการเงินและงบประมาณใน
สวนของ สวท. และ สทท.ภูมิภาคจาก สปข.๑-๘ 
       ๑.๒ มอบให สวท. และ สทท.สวนกลาง สํารวจขอมูลกระบวนการเบิกจาย
เงินงบประมาณของหนวยงานในสังกัด สรุปแนวทางขั้นตอนและวิธีการนําเสนอที่ประชุมพิจารณา
เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติดานการเงินและงบประมาณในภาพรวมตอไป 
       ๑.๓. เห็นชอบใหตั้งคณะทํางานกลุมยอย เพ่ือพิจารณารวบรวมขอมูล สภาพ
ปญหาที่สงผลกระทบทําใหการประสานการปฏิบัติงานระหวาง สปข.๑-๘, สวท. และ สทท.๑๑ 
มีอุปสรรคและเกิดความลาชา และนําเสนอคณะทํางานฯ ในการประชุมคณะทํางานครั้งตอไป  
โดยมีองคประกอบ ดังนี้ นายสุทิติ ขัตติยะ หัวหนาคณะทํางาน, นายประเสริฐ ศรีระสันต 
ผ.สวท. อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช, นายยรรยง สมจิตต ผ.สวท.แพร, นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ 

/ผ.สทท.ขอนแกน ............... 



 
- ๑๖ - 

 
 

ผ.สทท.ขอนแกน, นางจินตนา สิงหสุรเมธ ผ.สทท.เชียงใหม, ห.ฝบห.สวท. และ ห.ฝบห.สทท. 
       ๑.๔ เห็นสมควรกําหนดใหวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนวันที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาใหแปรสภาพหนวยงานทั้ง ๓ เปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ และให สวท. และ 
สทท.๑๑ พิจารณากําหนดเปาหมายและกรอบเวลาการดําเนินงานในชวงเปล่ียนผานเพ่ือเตรียม
ความพรอมดําเนนิการในรูปแบบหนวยบริการรูปแบบพิเศษเมื่อใด โดยจัดทํารายละเอียดกิจกรรม 
ขั้นตอนดําเนินงานเปนแผนปฏิบัติการนําเสนอประกอบการพิจารณาของที่ประชุมคณะทํางานใน
การประชุมครั้งตอไปในเดือนกันยายน ๒๕๔๙ 
  ๒. ความคืบหนาการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเปนที่ปรึกษาการจัดระบบ 
บริหารจัดการของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ทั้ง ๓ คณะ ดังนี้ 
        ๒.๑ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานระเบียบบริหารงานบุคคล 
            กกจ. ในฐานะฝายเลขานุการไดจัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดาน 
ระเบียบบริหารงานบุคคลของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ ซึ่งมี 
ศจ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม เปนประธาน เมื่อวันจันทรที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ หองประชุม ๒๑๑ B ชั้น ๒ กปส. เพ่ือพิจารณารางระเบียบปฏิบัติดานบริหารงานบุคคลของหนวย
บริการรูปแบบพิเศษ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบรางระเบียบคณะกรรมการอํานวยการวาดวยการ
บริหารงานบุคคล การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน พ.ศ.......ของหนวยงานบริการรูปแบบพิเศษ 
(SDU) ทั้ง ๓ หนวยงาน ไดแก สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย, สถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย และสถาบันการประชาสัมพันธ ซ่ึงถือเปนระเบียบหลัก โดยเห็นสมควรมอบให
แตละหนวยงานไปดําเนินการจัดทําระเบียบยอย เพ่ือกําหนดรายละเอียดในแตละเร่ืองใหสอดคลอง
กันกับระเบียบหลักตอไป และจะประชุมครั้งตอไปในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
           ๒.๒ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานระเบียบบริหารงานทั่วไปและระเบียบ 
การติดตามประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
                    กลุมพัฒนาระบบบริหารในฐานะฝายเลขานุการไดจัดประชุมคณะอนุ 
กรรมการที่ปรึกษาดานระเบียบบริหารงานทั่วไปและระเบียบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ซึ่งมี ผศ.สุธีร  รัตนนาคินทร เปนประธาน ทั้งสิ้น ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๔๙ และครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ โดยจะรายงานผลใหที่
ประชุมทราบตอไป 
           ๒.๓ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานระเบียบการเงินและบัญชี 
       

/กคล.ในฐานะ ............... 



 
- ๑๗ - 

 
 

                  กคล. ในฐานะฝายเลขานุการไดจัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา 
ดานระเบียบการเงินและบัญชี ซ่ึงมี รศ.ดร.อังครัตน  เพรียบจริยวัฒน เปนประธาน ทั้งสิ้น ๔ 
ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙, ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๔๙, ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ และครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๔๙ โดยจะรายงานผลใหที่ประชุมทราบตอไป 
     ๓. ความคืบหนาการประชุมคณะอํานวยการบริหารการเปลี่ยนแปลงโครงสราง 
กรมประชาสัมพันธ ซึ่งมี รมต.นร (นายสุรนันทน  เวชชาชีวะ) เปนประธาน  
             - คณะกรรมการอํานวยการบริหารการเปล่ียนแปลงโครงสรางกรมประชาสัมพันธ 
ไดออกคําสั่งที่ ๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเปน  
ที่ปรึกษาการจัดระบบบริหารจัดการของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ(SDU) เพ่ิมเติม ไดแก คณะ
อนุกรรมการที่ปรึกษาดานระเบียบการบริหารทั่วไป และระเบียบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพิ่ม ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานระเบียบการเงินและบัญชี เพิ่ม ผูแทน
สํานักงบประมาณ และผูแทนกรมบัญชีกลาง และคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานระเบียบบริหาร
งานบุคคล เพิ่ม ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร., ผูแทนสํานักงาน ก.พ. และผูแทน กบข. 
         - รมต.นร. (นายสุรนันทน เวชชาชีวะ) มีบัญชาให กปส. นัดประชุมคณะ 
กรรมการอํานวยการบริหารการเปล่ียนแปลงโครงสรางกรมประชาสัมพันธ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ ซ่ึง 
รมต.นร. เปนประธานกรรมการฯ ในวันศุกรที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ       
หองประชมุ ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล 
   ประธานฯ แจงวา ขอ ๑. เปนผลจากมติที่ประชุมครั้งที่แลวที่ให รปส. (นายเผชิญฯ) 
ไปหาขอสรุปบทบาทของ สวท., สทท.ตางจังหวัด และไปประชุมกัน พอประชุมและไดผลออกมา ๔ ขอ 
จะเปนผลไดอยางไร เพราะเปนขอเสนอของ รปส. (นายเผชิญฯ) ในฐานะประธานคณะทํางาน ยังไม
เวิรค ๔ ขอนี้ จะเวิรคไดอยางไร คือตองมีคําสั่งหรือใหที่ประชุมพิจารณา ถารับทราบมันกวางอยู
อยางนี้ก็แครูแลวจบ แต ๔ ขอนี้ มันตองเดินหนาตองทํางาน สปข. แยกไปแลว นํา สวท., สทท. 
กลับมาใหดูแลอีก เรื่องการเงิน ซึ่งแยกไปแลว กลับมาเปนภาระในภาพรวม ใครมอบ อปส.    
มีคําส่ังมอบแลวหรือยัง คณะทํางานฯ ชุดนี้ใหนําเสนอ อปส. เพ่ือสั่งการตาม ๔ ขอนี้แลวหรือยัง 
  ผอ.สปข.๓ แจงวา ในเรื่องของการรายงานไดอานรับทราบ แตวาไมรูวาทําอะไร 
คือรูวามีการประชุมเมื่อนั้น เมื่อนี้ ก่ีครั้ง จบ ทราบ ไมทราบวาจะมีผลอยางไร อยางที่ทาน
ประธานฯวา นาจะสรุปมาใหฟงวา การประชุมมีประเด็นที่สําคัญอะไร แลวยังคางอะไรบาง ใหได
รับทราบบาง   

/ผอ.สวท. แจงวา .............. 
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  ผอ.สวท. แจงวา อยูในที่ประชุมครั้งที่แลวดวย ที่นํามาใหผูบริหารของ กปส.   
รับทราบวา คณะกรรมการฯ ซึ่งไดรับมอบหมายไปจากที่ประชุมนี้ไดไปจัดทําการประชุมมาแลว 
เหตุผลมา ๑-๔ เปนมติที่ประชุม ฉะนั้นกาวตอไปก็เปนหนาที่ของคณะทํางานฯ ที่ รปส (นายเผชิญฯ) 
เปนประธาน จะไดนําไปเสนอ แลวออกเปนคําสั่ง แลวทํางานตอไป เชนตั้งคณะอนุยอย คณะอนุยอย
จะไปประสานงานตอไป แลวรายงานเปนระยะ ๆ ใหที่ประชุมผูบริหารพิจารณา โดยที่คณะกรรมการฯ 
ชุดใหญไมนาจะพิจารณาลงในรายละเอียด เรื่องมันจะไดไปเร็วขึ้น 
  ประธานฯ แจงวา ทั้ง ๔ ขอ เปนเรื่องที่ตองดําเนินการ ขอใหนําเขาที่ประชุมของ
คณะกรรมการอํานวยการบริหารการเปลี่ยนแปลงโครงสราง กปส. ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ 
ทั้งหมดเลย หาก ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ก็เทากับเราเล่ือนออกไปอีก ๑ ป ผลการทํางานของคณะ
ทํางานฯ ของ รปส. (นายเผชิญฯ) นาจะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ ในวันที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๔๙ เชนเดียวกับความคืบหนาขอ ๒ ที่ ผอ.สปข.๓ ไดกลาวนั้น ผลเหลานี้จะตองนํา
เขาที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ เชนเดียวกัน ไมใช
บอกวาประชุมก่ีครั้ง ขอ ๓ แจงใหทราบเรื่องประชุมก็มีความเห็นวาใหนําเรื่องที่ อกจ. รายงาน
ในวันนี้เขาสูการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ ไมใชผูบริหาร กปส. 
  ผอ.สวท. แจงวา ถานําเขาครั้งนี้จะลาชาไปหนอย เพราะวาแตละคณะทํางานชุด
ยอยยังไมไดไปคิดกันเลย อยางที่ ผอ.สปข.๓ กลาวเชนครั้งที่ ๑ ให สปข.กํากับดูแลเงินงบ
ประมาณตัวชี้วัดอะไรตาง ๆ ยาวไปตลอดป ๒๕๕๐ ยังจะตองขอความเห็นของ สปข. ดวยวา  
สมควรหรือไม อันนี้เปนเพียงแตคณะทํางานของ รปส. (นายเผชิญฯ) คิดวามันควรจะเปนอยางนี้  
ถานําเขาไปคณะกรรมการอํานวยการฯ ถาทาน รมต.นร. ซักถามอะไร ก็จะตอบไมได เพราะวา
ยังไมไดประชุมเลย และคณะชุดยอยก็ยังไมไดประชุม และยังไมไดมีคําส่ังดวยซ้ํา จะลงรายละเอียด
ไมได  
  ผอ.สปช. เสนอวา อาจจะมีความเห็นไมตรงกับ ผอ.สวท. ในการเดินทางไปสู 
SDU ถาเราพูดกันจริง ๆ มีอุปสรรคปญหาในเรื่องของขอปฏิบัติที่เปนรายละเอียดสูงมาก จะเห็น
ไดวาจากที่คณะของ รปส. (นายเผชิญฯ) ไปพิจารณามานําเสนอในที่ประชุมในวันนี้ แต ๓ ขอ 
เปนการเดินทางที่เราจะตองทํางานรวมกันเปน work shop  ยาวนานพอสมควร ฉะนั้นเห็นสมควร 
ที่จะนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมทาน รมต.นร. เปนประธานใหรับทราบวาเรายังมีเรื่องที่จะตอง
ดําเนินการตอไป และถามีรายละเอียดที่เปนประเด็นที่จะกราบเรียนในที่ประชุมใหญไดวามีประเด็น
อะไรสําคัญที่เก่ียวของกับหนวยงานอ่ืนหรือไม จะไดเปนการประสานงานในการประชุมไปดวยในตัว 

/ผอ.สปข.๓แจงวา .................. 
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  ผอ.สปข.๓ แจงวา ไดมีสวนเขาไปอยูในคณะทํางานฯ ซึ่ง ดร.สุทิติฯ เปนประธาน 
คือถาหากสรุปอยางนี้เราก็ไมทราบวาทําอะไรกันไปบาง แลวจะใหเราชวยอะไร มีปญหาตรงไหน 
แจงวาทําแลว ซึ่งไมเห็น ขอเรียนวาจริง ๆ แลวถาอยูในคณะทํางานฯ ผูบริหารเราควรจะได    
รับทราบวาขณะนี้เดินหนาไปถึงไหนปญหาอยูที่อะไร กาวไปก่ีกาวแลว เราจะไดทราบวาเราจะเดิน
ไปอยางไร แตจริง ๆ แลวเราไมเห็นสิ่งเหลานั้น แมกระทั้ง SDU ที่เปนโทรทัศนเคยนําเขามา
เสนอในที่ประชุมผูบริหารไดทราบไหม บางทีก็ไมเห็นรายละเอียดเปนเอกสาร แตละคณะแตละ
ชุดนาจะมีประเด็นอะไรที่คืบหนาที่ใหเราไดรับทราบบาง คิดวานาจะสรุปยอย ๆ  มาใหทราบบาง 
  ผอ.สปข.๖ แจงวา ขอ ๑ รับทราบได แต อปส.   ผูกํากับนโยบายจะเปนผูตัดสินใจ 
แลวคอยเสนอเขาที่ประชุมของ รมต.นร. อะไรก็ตาม คิดวาตรงนั้นเราตองดําเนินการ 
  ประธานฯ แจงวา ถานําเขาที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ ก็ไมนาจะเสียหาย
อะไร เพราะใหรูวาเราไดเดินหนาไปมากแลวในเรื่องของการแกปญหา ในการแบง SDU สวท., 
สทท. ออกจาก สปข. ครั้งที่แลวมีปญหามาก และมีอะไรหลาย ๆ อยางที่จะตองทํารวมกัน นาจะ
ใหทานไดทราบบาง แตอยางไรก็ตามก็นาจะให อปส. เปนผูตัดสินใจแลวกัน อันนี้เดี๋ยวก็เปนมติไว 
แลวให อกจ.ไปเสนอ อปส. ในฐานะเลขานุการฯ 
  อกจ. แจงวา ขออนุญาตพิจารณาวาในประเด็นที่ ๑ นั้นคงจะตองนําเรียน รมต.นร. 
ในฐานะที่กํากับดูแล เพ่ือใหทราบวาความคืบหนาในการดําเนินการเปนอยางไร  ๒. จากเดิมที่
ประชุมผูบริหารที่แลวตั้งคณะทํางานฯ ให รปส. (นายเผชิญฯ) เปนประธาน ใหไปดู ปรากฏวามี
ปญหาที่ตองดําเนินการตอไป ฉะนั้นในประเด็นทั้ง ๔ ประเด็นที่คณะทํางานฯ ทําแลว เห็นวาที่
ประชุมนี้นาจะไดพิจารณาและใหความเห็นชอบวาขอไหนเห็นดวย และขอไหนไมเห็นดวย 
  ประธานฯ แจงวา ใหนําเสนอเขาไปกอน ทานวาอยางไรคอยกลับมาพิจารณากันใหม 
และสวนที่เขตแจงวาไมเห็นอะไรเลย คือเรื่องทั้งหลายเขาเดินหนากันไปมาก แตไปอยูในคณะ
กรรมการอํานวยการฯ แตอยางไรก็ตามการนํามาเขาที่ประชุมผูบริหารทราบ ก็นาจะมีผลสรุป 
สักหนึ่งหนาใหทราบวาประชุมไปแลวมีอะไรบาง เชน เรื่องระเบียบวาเสร็จแลวหรือยัง หรือวา
ระเบียบนี้จะตองแกไข 
  ผอ.สวท. แจงวา ผลการประชุมที่เรากําลังพิจารณาอยูเปนผลการพิจารณาประชุม
ภายในของคณะทํางานฯ รปส. (นายเผชิญฯ) เปนประธาน ๓ คณะอนุกรรมการเห็นดวยที่ตอง 
แสดงความกาวหนาไป แตตัวที่เพ่ิงประชุมกันยังไมมีอะไรเลย 
  ประธานฯ แจงวา ขอ ๑ และ ขอ ๒ คือเรื่องของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๓ ได
ประชุมแลวเกิดอะไรขึ้น สวนขอ ๑ เปนเรื่องของการแกปญหาของ กปส. ในเรื่องของการแยก 

/ SDU ออกจาก............. 
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SDU ออกจาก สปข. อยางเดียว ครั้งที่แลวประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ  รับทราบไปวา 
กปส. ไดออกคําสั่งแยก สวท.ภูมิภาค ออกจาก สปข. ใหไปรวมอยูที่ สวท. สวนกลาง ตอมา 
แยกแลวมีปญหาเรื่องการเงิน การเบิกจาย อีกเดือนหนาก็เปนงบประมาณป ๒๕๕๐ แลวก็ตอง
นําเขาคณะกรรมการอํานวยการฯ เปนคนละวาระกัน 
  รปส. (นางอัจฉราฯ) แจงวา ในการประชุมที่ รปส. (นายเผชิญฯ) เปนประธาน 
ความจริงแลวมีคณะทํางานที่คิดหาทางออก ซึ่งคิดวาในทางปฏิบัติคอนขางจะขัดกับหลักการคําส่ัง 
กปส. ที่จะแยก สวท., สทท. ออกจาก สปข. แลวเอา สปข.เขาไปผูก แลวถามความเห็น 
สปข.เขาแลวหรือยัง ความพรอมในทางปฏิบัติ ถามาผูกอยูตองผูกอยางตอเนื่องตอไป คิดวาคง
จะตองเขาคณะกรรมการอํานวยการฯ เพ่ือจะไดรับทราบปญหาอุปสรรควาหลักการทางออกที่
คณะทํางานฯ ทํามันเหมือนตรงกันขามกบัหลักการ ที่เขาจะไดฟนธงตรงมาวาควรจะตองทําหรือ
ไมอยางไร 
  ผอ.สปข.๔ แจงวา เรื่องที่วาทาง สปข. ทําไมมีปญหา เพราะ สปข.ทําใหอยูแลว แต
ประเด็นทั้ง ๔ ที่ตั้งขึ้นมา ความพรอมนาจะเกิดจาก สทท. กับ สวท. ประกาศออกมาวาพรอมจะ
ดําเนินการเม่ือไหร เราจะไดสงถายงานกันผานตอกัน พอมาถึงเดือนกันยายน ก็เริ่มมีปญหาแลว 
เพราะวา ใครจะทําเรื่องจางลูกจาง ใครจะทําอะไร  เหมือนกับปที่แลว ที่ สวท.ออกไปต้ังแต ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ออกไป พอถึงเดือนกันยายนวาใครจะทําเรื่องจางลูกจาง เพราะออกไปอยู 
สวท. แลว ใครจะจายเงินเดือน ตัดโอนไปอยางไร กคล. ก็แจงวา ให สปข. ทําตอไป เราทําผิด
คําสั่งหรือเปลา คําสั่งของ อปส. ใหโอนทุกอยาง แตเวลามาพูดกัน   ทุกวันนี้ไมมีคําสั่ง แตคําส่ัง
ที่แทจริงทุกวันนี้ก็ผิดกันอยู เพราะไมมีคําสั่งยกเลิกอะไรมา 
  ผอ.สปข.๑ แจงวา ที่ประชุมคณะทํางาน ที่ รปส. (นายเผชิญฯ) เปนประธาน ได
เขารวมประชุมดวย ขอ ๑ ที่วาเรื่องงบประมาณ ถามวาเดือนกันยายน ซึ่งตามคําสั่งเดิมแจงวา 
สปข.จะดูแลจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ฉะนั้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ จะตองเปนเรื่องใหม 
เลยถามวาตกลงวาเอาตามนั้นแนนอนใชไหม เพราะวาเราจะตองจัดซื้อจัดจางอะไรอีกมากมาย 
ในที่สุดทําอะไรไมได ประธานฯ ก็ขอใหทําตอไป 
  ประธานฯ แจงวา มาใหทราบเฉย ๆ และมีคําสั่งให สปข. เลิก ตั้งแตวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๔๙ แลวมาตอ ถาม สปข. แลวหรือยัง ขอ ๑  ขอ ๒ จะผิดคําส่ังที่แยก สวท. ออก 
จาก SDU หรือเปลา ตรงนี้จะตองมีอีกคําส่ังหนึ่งมาจะให สปข. ทําตอ 
  ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) แจงวา มติของเรื่องเดิมเรายกเลิกคณะกรรมการชุดเกาแลว 
มาตั้งคณะกรรมการชุดใหม ซึ่งมีองคประกอบ แลวมอบหมายใหเพ่ือพิจารณาการดําเนินงาน 

/สวท.,สทท................. 



 
- ๒๑ - 

 
 

สวท., สทท. ในชวงระยะเปลี่ยนผาน เพ่ือแปรสภาพเปนหนวยงาน SDU และรายงานใหที่
ประชุมรับทราบครั้งตอไป คําวารายงานใหที่ประชุมทราบ ใหทราบผลการพิจารณา ไมใชรายงานวา
คุณประชุมครั้งที่ ๑, ๒, ๓ ผลของการพิจารณาคุณมีปญหาอุปสรรคอะไรที่คุณพูดถึงในชวงเวลา
เปลี่ยนผาน ถาไมบอกคณะกรรมการนี้ก็ไมสามารถชวยแกปญหาได ตองมาสูที่ประชุมแหงนี้ 
เพ่ือการตัดสิน เพ่ือการพิจารณา 
  รปส.(นางอัจฉราฯ) แจงวา เคยไดประชุมกับ สปข. และประธานเขต ทั้งหมด 
เรื่องของการแบงแยกทรัพยสิน และการเตรียมพรอมการจัดตั้งงบประมาณปตาง ๆ ของป ๒๕๔๙ 
เราก็แกปญหาเฉพาะหนาไปปหนึ่งใหจบวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ในการที่จะชวยในเรื่อง   
การเงินและบุคลากรตาง ๆ โดย ณ การประชุมครั้งนั้น เราก็รอความพรอมของ สวท. และ 
สทท. หนวยงาน SDU สวท. และ สทท. ในสวนของ สปข. แตปงบประมาณ ๒๕๕๐ กําลัง     
จะเริ่มเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เราไมมีคําสั่งตรงนั้น การทํางานตรงนี้จะมามอบใหทาง สปข. ดูแล
ดานการเงินตอไป เราคงทําตอไปไมได ที่ทําไปปที่แลวที่ประชุมเขตกัน คือเปนการแกปญหาเฉพาะ
หนา เพ่ือรอใหทาง สวท. และ สทท. มีความพรอมในการอบรม ซึ่งไดอบรมไปหมดแลว ความ
จริงนาจะพรอม ไมใชอยูดี ๆ มามอบให สปข.ทําตอ ซึ่งไมมีคําส่ัง แตจะตองมีคําสั่ง 
  ร.ผชช. (น.ส.อัมพวันฯ) แจงวา ในครั้งที่แลวไดอยูในที่ประชุมดวย และมองวา
เปนการประชุมเพ่ือทําความเขาใจ และการแกปญหารวมกัน เนื่องจากวา หลังจากที่ประกาศ SDU แลว 
ยังไมมีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนออกมา ฉะนั้นการประชุมที่ รปส. (นายเผชิญฯ) เปนประธาน  
และมีผูแทนเขตทุกทานอยูในคณะ มีหนวยงานสนับสนุนคือ กกจ., กกร., สวท., สทท. และ
หนวยงานในพื้นที่ที่เปนวิทยุกับโทรทัศนเขารวมประชุมดวย ซึ่งบรรยากาศของการประชุมในวันนั้น
ไดมีการหารือกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวา ควรจะทําอยางไร ทิศทางเปนอยางไร ถึงได
ออกมาเปนลักษณะอยางนี้วา มีการชวยเหลือเก้ือกูลกันวาในเมื่องบประมาณ รัฐบาลยังไมมี รปส. 
(นายเผชิญฯ) ประกาศวาตองใชงบประมาณป ๒๕๔๙ ตอไป ฉะนั้นในป ๒๕๕๐  ใหการทํางาน
ดานการเงินให ผอ.สปข. ดูแลใหกอน เหมือนกับลักษณะที่ชวยเหลือกันมากกวา และเปนการ
ประชุมครั้งแรก ซึ่งทานแจงวาจะประชุมอีก ๑๓ ครั้ง เพราะวา คงไมจบในรอบเดียว และเนือ่งจาก
ครั้งที่แลว ผอ.สปข. ตดิธุระกันหลายทาน 
  ผอ.สทท.๑๑ แจงวา ปญหาความคืบหนาก็ดําเนินการไปพอสมควร แตมีขั้นตอน
ของการเปลี่ยนถาย เชนการตั้งหนวยเบิกจาย ไมใชวา สทท. และ สวท. จะไมพรอม และมีบุคลากร 
ที่จะทําอยูตรงนี้แลว ไมพอตองขอตัดโอนตามความจําเปนของภารกิจ หนวยเบิกจายที่นําเสนอไป
ยังไมเสร็จเรียบรอยคือปญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และปญหาในแงของการถายโอนทรัพยสิน 

/ตองมีคณะ.................. 




